



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๓๓๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพ มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

๑- ๕

(นางสาวรณช สวค้ำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ISSN : 085-9143
Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือสำหรับเมืองศูนย์กลางการปกครอง
ยุค ดั่งงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok-go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 238/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

ข่าวผู้บริหาร

- ♥ วอนประชาชนอย่าตระหนก หากคาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้ประเมินตนเองในระบบ BKK COVID-19 ก่อน
- ♥ กทม. เก็บน้ำลายพนักงาน โรงงานกลุ่มเสี่ยงคัดกรองเชื้อ โควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยัน 21 ช.ค. ที่ผ่านมา

ข่าวรับสมัครงาน

- ♥ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ข่าวสำนักงานเขต

- ♥ ประเวศเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
- ♥ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ♥ มีนบุรีแจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่
- ♥ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหารวอนประชาชนอย่าตระหนก หากคาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้ประเมินตนเองในระบบ BKK COVID-19 ก่อน

(25 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 104/2563 โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ชวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยโฆษกกรุงเทพมหานคร และ นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ร่วมกันแถลงผลการประชุม โดยโฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันวันนี้ มีผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 40 ราย โดยกรุงเทพมหานคร ได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จ จำนวน 9 ราย ซึ่งในจำนวน 9 รายนี้เป็นผู้ป่วยที่เป็นคน กทม. 7 ราย และผู้ป่วยต่างจังหวัดที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 ราย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้แถลง Timeline ไปแล้ว คงเหลือผู้ป่วยที่รอการแถลง Timeline อีกจำนวน 31 ราย โดยวันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จเพิ่มอีกจำนวน 4 ราย โดยทั้ง 4 ราย เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น ทั้งนี้นับต่อจากเดิมที่ได้เปิดเผย Timeline ไปแล้ว ผู้ป่วยรายที่ 10 เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตดุสิต ผู้ป่วยรายที่ 11 เป็นผู้ขายของในตลาดย่านลาดพร้าว ผู้ป่วยรายที่ 12 ได้เดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำส่งร้านอาหารย่านลาดพร้าว ผู้ป่วยรายที่ 13 เป็นผู้เดินทางไปร้านขายกึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ป่วยทั้ง 4 ราย เดินทางไปนั้นอยู่ระหว่างการขออนุญาตเจ้าของสถานที่เพื่อเปิดเผยชื่อสถานที่เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกรุงเทพมหานครจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครต้องขอภัยสื่อมวลชน และประชาชนด้วยที่ Timeline ของผู้ติดเชื้ออาจจะออกช้า ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครต้องสอบสวนโรคและตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ ให้มีความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังได้ตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ โดยช่วงเช้าวันนี้พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมการตรวจการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยง ณ โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งปัจจุบันได้ Swab พนักงานกลุ่มเสี่ยงในโรงงานดังกล่าวไปแล้วประมาณ 50% ซึ่งกรุงเทพมหานครจะพยายามเร่งดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อให้ได้มากที่สุด สำหรับในส่วนของตลาดซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การคัดกรอง กรุงเทพมหานครได้กำชับสำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจตลาดและใช้ระบบ BKK Covid-19 ประเมินความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 3 อย่าง คือ การประเมินความเสี่ยงในประวัติการเดินทาง การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 ประเมินความเสี่ยงโดยการสังเกตอาการ ซึ่งปัจจุบันทุกสำนักงานเขตได้สำรวจตลาดและความเสี่ยงครบทุกตลาดในกรุงเทพฯ แล้ว โดยยังไม่พบผู้ใดที่มีความเสี่ยง ประเภทที่ 2 การทำ Sentinel Surveillance หรือการสุ่มตรวจ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 222 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนการค้นหาผู้ติดเชื้อด้วยการทำ Active Case Finding ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในโรงงาน ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะเร่งค้นหาให้ได้มากที่สุด

ในส่วนของการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เวลาประมาณ 11.30 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยง ณ โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมจุดสกัดและจุดคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ได้นำกำลังใจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ยังได้แจ้งแรงงานต่างด้าวให้เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลไทย ว่า กรุงเทพมหานครและรัฐบาลไทยไม่ได้รังเกียจแรงงานต่างด้าว เราปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อคนไทย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเข้าประเทศไทยมาอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ให้ความร่วมมือมาตรวจหาเชื้อ เพื่อให้การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ กล่าวว่า เนื่องจากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมีขีดจำกัดในการปฏิบัติงาน จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเข้าไปขอตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของหน่วยงานราชการที่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่คาดว่าตนเองจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทำแบบประเมินความเสี่ยงในระบบ BKK COVID-19 หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง กรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามนำท่านส่งตรวจ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Emergency Operation Center, EOC) โทรศัพท์หมายเลข 09 4386 0051 ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และไม่ร่วมอยู่ในพื้นที่แออัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลใกล้ชิดที่ท่านรักด้วย

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

กทม. เก็บน้ำลายพนักงานโรงงานกลุ่มเสี่ยงคัดกรองเชื้อโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยยืนยัน 21 ศ.ค. ที่ผ่านมา

(25 ธ.ค. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยง ณ โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมลงพื้นที่ จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมจุดสกัดและจุดคัดกรองบุคคลต่างดาวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป้องกันโควิด-19 บริเวณหน้าบีเอ็ม ป.ต.ท. พระราม 2 ซอย 92 เขตบางขุนเทียน

สืบเนื่องจากโรงงานดังกล่าว ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนแรกเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 จากนั้นวันที่ 22 ธ.ค. 63 สำนักงานเขตบางขุนเทียนและสำนักอนามัยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาล้างทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงงาน และวันที่ 23 ธ.ค. 63 กรุงเทพมหานครได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการ Swab กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 200 คน ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 คน เป็นแรงงานชาวพม่า 2 คน และแรงงานไทย 1 คน ซึ่งที่โรงงานฯ มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงรวมทั้งหมดประมาณ 800 คน

สำหรับวันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนนทองลิมา) ร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน มาดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มสัมผัสเสี่ยงรองลงมาเพิ่มเติม จำนวน 199 คน ซึ่งมีทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานต่างชาติ ด้วยวิธีการเก็บน้ำลายส่งตรวจที่แล็บของโรงพยาบาลรามาริบัติ โดยขั้นตอนการดำเนินการเริ่มด้วยการสอบประวัติผู้ตรวจ จากนั้นผู้ตรวจรับกระปุกเก็บน้ำลายซึ่งจะมีน้ำยา normal saline 0.9% อยู่ภายใน ให้ผู้ตรวจอมน้ำลายไว้ในปาก 5 นาที แล้วบ้วนน้ำลายอย่างน้อย 2 ซีซี ลงในกระปุก สำหรับวิธีการตรวจจากน้ำลายนี้สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้เร็วกว่าการทำ Swab ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจสอบอยู่ที่ 90% ส่วนการทำ Swab ผลเชื่อถือได้ 95% ทั้งนี้หากตรวจน้ำลายแล้วพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีการทำ Swab ผู้สัมผัสอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจที่ชัดเจนต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า วันนี้สำนักงานเขตบางขุนเทียนกับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 42 ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงงานฯ ซึ่งมีพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำประมาณ 800 คน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างดาว สำหรับกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างดาวนั้น รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดำเนินการเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างดาวที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะตรวจให้ทั้งหมด ไม่อยากให้แรงงานต่างดาวกังวลเรื่องนี้ หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะใช้แนวทางการรักษาเดียวกับคนไทย เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ข่าวรับสมัครงาน

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาววรรณุช สวดยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 224 9711 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคาร 17 ชั้น) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1640 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยจะได้รับอัตราค่าตอบแทนดังนี้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

----- (มุฑิตา...สปส. รายงาน)

ประเวศเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. บุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา มาก่อน และมีบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card 2. บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (มีเลข 13 หลัก) 3. ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ทุกเขตและทุกอำเภอที่อยู่ใกล้บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอนั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-10 ม.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ BFC ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ โดยกำหนดพิธีรับมอบหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2328 8981 ต่อ 6363

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็น การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตวังทองหลาง วันที่ 29-31 ธ.ค. 63 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม และริมคลองแสนแสบ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถ.เฉลิมพระเกียรติวัดโสมนัสราชวรวิหาร

เขตประเวศ วันที่ 29 ธ.ค. 63 ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถ.อ่อนนุช ซอย 70 ถึงสุเหร่าปิงหนองบอน ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (ฟรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่ร้านตัดผม ถึงหน้าร้านกาแฟสวีท ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.10 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าปากซอยทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงหน้าหมู่บ้านบลูลาگون และถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าห้วยช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

มีนบุรีแจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ด้วยวันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 กำหนดเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เขตฯ จึงแจ้งงดการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 เป็นเวลา 4 วัน โดยจะมีบริการเฉพาะการรับแจ้งตาย เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 4 ม.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. โดยฝ่ายทะเบียนจะให้บริการตามปกติ คือ วันจันทร์-เสาร์ ส่วนฝ่ายอื่นๆ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2914 5833, 0 2540 7155

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 29 ธ.ค. 63 ณ ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ซ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แขวงดอกไม้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)